

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

.....

ผู้มาประชุม จำนวน ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทำนอง อินทร์ชู	ประธานสภาฯ	ทำนอง อินทร์ชู	
๒	นายเอกชัย แฉ่นเพชร	รองประธานสภาฯ	เอกชัย แฉ่นเพชร	
๓	นายบุญโถม จุลนาค	ส อบต.หมู่ ๑	บุญโถม จุลนาค	
๔	นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู	ส อบต.หมู่ ๓	วัชรพงษ์ อินทร์ชู	
๕	นางสาวรุ่งรัตน์ หนูอ่วม	ส อบต.หมู่ ๔	รุ่งรัตน์ หนูอ่วม	
๖	นายสนอง จิตจำนงค์	ส อบต.หมู่ ๕	สนอง จิตจำนงค์	
๗	นายสมัคร ผ่านอัน	ส อบต.หมู่ ๖	สมัคร ผ่านอัน	
๘	นายเฉลิม จุลนาค	ส อบต.หมู่ ๘	เฉลิม จุลนาค	
๙	น.ส.ศิริวรรณ แสนนอก	เลขานุการสภาฯ	ศิริวรรณ แสนนอก	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสเทพ สากลรัตน์	นายก อบต เกาะมะนาว	สเทพ สากลรัตน์	
๒	นายสุคนธ์ อินทร์ชู	รองนายก อบต.เกาะมะนาว	สุคนธ์ อินทร์ชู	
๓	นายสนอง วาณิกบุตร	รองนายก อบต.เกาะมะนาว	สนอง วาณิกบุตร	
๔	นายสมาน จันทร์ดาตระกูล	เลขานุการนายก อบต.	สมาน จันทร์ดาตระกูล	
๕	นางสาวกุสุญา ยุทธไชโย	รองปลัด อบต	กุสุญา ยุทธไชโย	
๖	นางปราณี รุจีกุลรัตน์	ผอ.กองการศึกษาฯ	ปราณี รุจีกุลรัตน์	
๗	จ.อ.กิตติศัพท์ จำวัน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชก.	กิตติศัพท์ จำวัน	
๘	นางสาวสุรรัตน์ ประกอบวรการ	นักพัฒนาชุมชน ชก.	สุรรัตน์ ประกอบวรการ	
๙	นางสาวรินทร์รฐา เมธินบุญวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล ชก.	รินทร์รฐา เมธินบุญวัฒน์	
๑๐	จ.ส.อ.พรเทพ ทิพย์ประทุม	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง.	พรเทพ ทิพย์ประทุม	
๑๑	นางสาวยุภาพร สุจริตนะทรัพย์	เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.	ยุภาพร สุจริตนะทรัพย์	
๑๒	นายนิรันดร์ ถึกขุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิรันดร์ ถึกขุนทด	
๑๓	นายนิรัตน์ จิตพิทักษ์	เลขานุการส่วนต่วนนายก อบต.	นิรัตน์ จิตพิทักษ์	
๑๔	นายทำนอง อุดม	ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงาน	ทำนอง อุดม	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวได้เข้าในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภาฯ	เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่าน ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะมะนาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประธานสภาฯ	การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีท่านใดจะเสนอหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ชี้แจงในที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	รับรอง ๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) (องค์ประชุม ๘ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ	๔.๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น (มีมติรับหลักการเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น) และได้กำหนดระยะเวลาขึ้นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ตั้งแต่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น

กำหนดนัดเวลาให้ผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ เข้าชี้แจงในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวไปแล้วนั้น ในโอกาสนี้จึงขอให้นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เพื่อนำเข้าสู่ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ต่อไป

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด

การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ประธานกรรมการแปรญัตติได้ส่งบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้งร่างข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาด้วยแล้ว และกระผมในฐานะประธานสภาฯได้ส่งหนังสือ เรื่อง ส่งรายงานผลฯ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น กระผมขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการรับคำแปรญัตติฯและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวได้ทราบ เชิญครับ

นายบุญโลม จุลนาค เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญโลม จุลนาค ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้มีมติในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้

นายบุญโลม จุลนาค
ประธานกรรมการแปรฯ

๑. ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด

๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิมตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา

๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ วรรคแรก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือ ข้อใด ของร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว และไม่มีการ

ที่ประชุมสภา	สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประชุมสภา	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวท่านใด เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมสำหรับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่องของ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารฯเสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ เพื่อผ่าน วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตตินี้ไปสู่วาระที่ ๓ วาระพิจารณา ให้ความเห็นชอบตราเป็น ข้อบัญญัติฯต่อไป ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) (องค์ประชุม ๘ เสียง)
ประธานสภาฯ	เวลา ๑๐.๔๐ น ขอพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที เข้าประชุมสภาฯอีกครั้งในเวลา ๑๐.๕๐ น ครับ
เวลา ๑๐.๕๐ น	เริ่มการประชุมสภาต่อ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อดำเนินการประชุมใน ระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ
ประธานสภาฯ	๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย เชิญครับ
เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ค่ะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ <u>วรรคแรก</u> การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย <u>เว้นแต่</u> ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย <u>ถ้ามีเหตุอันสมควร</u> <u>วรรคสอง</u> ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ	มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่เชิญเสนอครับ -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ มติในวาระที่ ๓ ชั้นลงมตินี้ กระผมขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และประกาศใช้ต่อไปหรือไม่ หากเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
(องค์ประชุม ๘ เสียง)

๕.๓ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
เรียนเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงครับ

ประธานสภาฯ ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
นายก อบต. ประธานที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /ค่าสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ตั้งไว้ ๒๕,๘๐๐.-บาท มีการปรับเปลี่ยนแบบเสาธงขนาดสูง
๘ เมตร เป็น ๔.๕ เมตร เนื่องจากสูงเกินไป ปรับลดให้มีขนาดให้เหมาะสมกับเด็กเล็กฯ
ราคา ๒๕,๘๐๐.- บาทเป็นราคา ๑๙,๐๐๐.-บาท จึงนำเรียนเสนอมติสภาฯได้พิจารณา
ความเห็นชอบต่อไปครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯวัดป่าศรี
สุขอุดมศักดิ์ หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี-

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์
หากเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
(องค์ประชุม ๘ เสียง)

๕.๔ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายท่านอง อินทร์ชู
ประธานสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นสืบเนื่องมาจากข้อ ๕.๓ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ตั้งไว้ ๒๕,๘๐๐.-บาท มีการปรับเปลี่ยนแบบ เสาธงขนาดสูง ๘ เมตร เป็น ๔.๕ เมตร เนื่องจากสูงเกินไป ปรับลดให้มีขนาดให้เหมาะสม กับเด็กเล็กฯ ราคา ๒๕,๘๐๐.- บาทเป็นราคา ๑๙,๐๐๐.-บาท จึงขออนุมัติ

ขอโอนลด

-แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ตั้งไว้ ๒๕,๘๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๖,๘๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอนจำนวน ๑๙,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานงบกลาง สำรองจ่าย คงเหลือก่อนโอนจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท โอนเพิ่มจำนวน ๖,๘๐๐.-บาท คงเหลือหลังโอน ๒๕๖,๘๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯการโอนลดงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ หากเห็นชอบได้ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

(องค์ประชุม ๘ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม เป็นกิจกรรมซ่อมแซม บ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายของตำบลเกาะมะนาว วันนี้จำนวน ๑ ครัวเรือน ยังคงเหลืออีก ๑ ครัวเรือนคือ หมู่ ๖ บ้านโปร่งพัฒนา ในครั้งถัดไปให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจน วันนี้เป็นการซ่อมแซมครัวเรือนยากจน รายงานสว่าง แดดจันทีก ประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองนายอุ ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเสร็จจากการประชุมสภาฯในชุดแต่งกายจิตอาสา

นายท่านอง อินทร์ชู มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสำหรับการประชุมสภาวันนี้กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงาน ทุกท่านที่ทำให้การประชุมสภาวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น

(ลงชื่อ) ศิริวรรณ แสนนอก จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศิริวรรณ แสนนอก)
เลขานุการสภาฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) วัชรพงษ์ อินทร์ชู ประธานกรรมการ
(นายวัชรพงษ์ อินทร์ชู)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) เฉลิม จุลนาค กรรมการ (ลงชื่อ) รุ่งรัตน์ หนูอ่วม กรรมการ
(นายเฉลิม จุลนาค) (นางสาวรุ่งรัตน์ หนูอ่วม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะมะนาว ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ท่านอง อินทร์ชู
(นายท่านอง อินทร์ชู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว